

Số: 711 /KL-QLTTBĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
việc chấp hành quy định của pháp luật
về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
đối với Công ty TNHH Nhân Hoà

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-QLTTBĐ ngày 04/11/2024 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty TNHH Nhân Hoà;

Thực hiện Kế hoạch tiến hành thanh tra số 01/KH-ĐTT được người ra quyết định thanh tra phê duyệt ngày 05/11/2024, từ ngày 14/11/2024 đến ngày 25/11/2024, tại Công ty TNHH Nhân Hoà có địa chỉ trụ sở chính tại: Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTT ngày 25/11/2024 của Trưởng đoàn Thanh tra về kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty TNHH Nhân Hoà. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

- Công ty TNHH Nhân Hoà được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 4100768628 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/02/2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/6/2022). Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Quốc Bảo, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhân Hoà. Đến thời điểm hiện nay, Công ty có 65 người lao động.

- Hoạt động kinh doanh: sản xuất và kinh doanh bánh tráng; sản xuất mây tre nguyên liệu.

- Khái quát kết quả về hoạt động của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến 14/11/2024.

STT	NỘI DUNG	SẢN XUẤT		DOANH THU	
		Tấn	Tấn	VNĐ	
1	Năm 2022	53	36	3.218.222.909	
2	Năm 2023	67	43	4.067.330.516	
3	Đến hết tháng 10 Năm 2024	51	36	3.396296.195	

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh bánh tráng; cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1.1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

Tại thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Nhân Hoà cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 4100768628 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/02/2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/6/2022). Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Nội dung đăng ký phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế.

1.2. Điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công ty TNHH Nhân Hoà được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 08.21/GCNATTP-SCT do Sở Công Thương tỉnh Bình Định cấp ngày 28/6/2021 để sản xuất bánh tráng các loại.

Đồng thời, Công ty TNHH Nhân Hoà có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm số ISOQ.4256-FSMS do Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam cấp, theo đó: Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Nhân Hoà (địa chỉ: Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho lĩnh vực hoạt động (CIV, FI) sản xuất và kinh doanh bánh tráng đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018, có hiệu lực từ ngày 23/10/2023 đến ngày 23/10/2026; Văn bản số 4256.GS1-FSMS/TBKQ-ISOQ ngày 06/11/2024 về việc thông báo kết quả đánh giá giám sát lần thứ nhất sau chứng nhận.

2. Việc đảm bảo điều kiện chung về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

Công ty TNHH Nhân Hoà có địa điểm, diện tích kho hàng chứa thực phẩm tại trụ sở Công ty thích hợp. Quy trình sản xuất thực phẩm được Công ty bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan được thiết kế tách biệt. Nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm, vật liệu bao gồm thực phẩm, phế thải được để riêng biệt. Sản phẩm bảo quản trong kho thành phẩm thành phẩm của Công ty được sắp xếp riêng biệt theo lô và có bảng ghi các thông tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, ca sản xuất.

Nơi tập kết, xử lý chất thải được Công ty bố trí ở ngoài khu vực nhà xưởng sản xuất và có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ thu gom chất thải, rác thải bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên.

Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh. Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, đọng nước. Cửa ra vào và cửa sổ bảo đảm ngăn ngừa được côn trùng, vật nuôi xâm nhập.

Hệ thống thông gió thông thoáng do sử dụng quạt hút trên trần đối với khu vực sản xuất và đóng gói thành phẩm.

Công ty cung cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với Công trình nhà máy sản xuất bánh tráng Dalop (Điều chỉnh) và trang bị thiết bị chữa cháy tại cơ sở.

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Công ty cung cấp Kết quả thử nghiệm nước dùng để sản xuất năm 2022 do Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công Nghệ Bình Định và năm 2023, năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm nghiệm môi trường và kiểm định Miền Trung; Hợp đồng dịch vụ cấp nước số 9011/2022/HĐCN ngày 10/5/2022 giữa Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Bình Định và Công ty TNHH Nhân Hoà.

c) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Công ty cung cấp Hợp đồng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh; Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị Thị xã Hoài Nhơn.

Nhà vệ sinh được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất thực phẩm; cửa nhà vệ sinh không mở thông vào khu vực sản xuất; bảo đảm gió không thổi từ nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất; có bảng chỉ dẫn “Rửa tay sau khi đi vệ sinh” ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại khu vực vệ sinh; Thông gió của nhà vệ sinh không được hướng sang khu vực sản xuất; khu vực thay trang phục bảo hộ lao động được bố trí riêng biệt theo quy định.

Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm được vệ sinh thường xuyên sạch sẽ.

Công ty có quy định khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng và xử lý vào cuối ngày.

d) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

Công ty TNHH Nhân Hòa trang bị đầy đủ thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển thực phẩm, dễ làm sạch, vệ sinh và di chuyển thuận tiện.

Thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được thiết kế chế tạo phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm, Thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không độc, không thôi nhiễm các chất độc hại, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm.

Công ty có thực hiện quy định về các dụng cụ giám sát và đo lường đều còn tem kiểm định còn hạn sử dụng.

Công ty có đầy đủ trang thiết bị rửa tay, khử trùng trước khi sản xuất thực phẩm. Chất tẩy rửa, nước sát trùng được Công ty chứa đựng trong bao bì dễ nhận biết, có hướng dẫn sử dụng và không để ở nơi sản xuất thực phẩm.

đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Công ty lưu giữ và cung cấp đầy đủ hợp đồng mua bán nguyên liệu sản xuất như: Gạo, Bột mì, Muối, Tôm, Rong biển, mè, dừa... và hồ sơ, hợp đồng đối với các nhà cung cấp bao bì, thùng giấy ... còn thời hạn hiệu lực.

Công ty xây dựng Hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng loại sản phẩm của Công ty.

e) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Việc thực hiện quy định về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm: Công ty đã tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với toàn bộ nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất theo đề cương câu hỏi ban hành theo Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã cung cấp 06 Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm số 01/2020/XNTHKTATTP ngày 30 tháng 11 năm 2020, số 01/2021/XNTHKTATTP ngày 09 tháng 03 năm 2021, số 01/2022/XNTHKTATTP ngày 26 tháng 01 năm 2022, số 02/2022/XNTHKTATTP ngày 07 tháng 3 năm 2022, số 03/2022/XNTHKTATTP ngày 20 tháng 9 năm 2022 và số 01/2023/XNTHKTATTP ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Việc thực hiện quy định về khám sức khỏe: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất 01 năm/ 01 lần tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. Theo kết quả khám sức khỏe, thể hiện kết quả các công nhân trực tiếp sản xuất đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn công việc làm; chưa phát hiện các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm (các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp) theo quy định không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Việc thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang: Qua kiểm tra thực tế khu vực sản xuất, Công ty TNHH Nhân Hòa sử dụng người trực tiếp sản xuất mang đầy đủ bảo hộ theo lao động quy định.

Việc thực hiện quy định về thực hành vệ sinh: Qua khảo sát thực tế tại Công ty, người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất thực phẩm tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh: Giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồ trang sức tay, đồng hồ; không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.

3. Việc thực hiện điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm được bảo quản trong kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm; thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm; có đầy đủ biển tên; nội quy; có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh. Kho thực phẩm chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh và phòng chống được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm được bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm.

Nguyên liệu, bao bì sản phẩm thực phẩm được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Có trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để kiểm soát và theo dõi được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm, nguyên liệu theo yêu cầu của nhà sản xuất.

4. Việc thực hiện quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Công ty TNHH Nhân Hòa không có cửa hàng kinh doanh ngoài xưởng sản xuất.

5. Về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận; hồ sơ theo dõi về sản phẩm

Công ty TNHH Nhân Hòa hiện lưu giữ 10 bộ hồ sơ Bản tự công bố sản phẩm và Hồ sơ quản lý chất lượng đối với các loại sản phẩm của Công ty. Khi có sự thay đổi về sản phẩm Công ty thực hiện công bố lại sản phẩm theo quy định.

Sau khi tự công bố sản phẩm, Công ty thực hiện gửi đến cơ quan chức năng xác nhận và đăng trên website của cơ quan tiếp nhận, Công ty thực hiện niêm yết Bản tự công bố tại trụ sở Công ty sau khi tự công bố và có sự thay đổi Bản tự Công bố theo quy định.

Hàng năm, Công ty TNHH Nhân Hòa có thực hiện việc lập hồ sơ theo dõi sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ đầy đủ và đúng quy định.

6. Việc thực hiện quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa; quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa

Công ty thực hiện lưu trữ đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc nguyên liệu phục vụ trong quá trình sản xuất, công ty thực hiện ký hợp đồng đối với các đơn vị cung cấp, lưu giữ các tài liệu công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với mặt hàng phải công bố theo quy định. Đoàn thanh tra, kiểm tra hồ sơ, chứng từ lưu tại đơn vị, không xác minh thực tế các nội dung trong hóa đơn, chứng từ phát sinh (Đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hóa đơn, chứng từ).

Công ty TNHH Nhân Hòa thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định, các sản phẩm của Công ty TNHH Nhân Hòa có thể hiện nơi sản xuất trên bao bì sản phẩm.

Công ty có 05 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với mẫu nhãn hiệu “dalop”; hình ảnh công ty Nhân Hòa; mẫu nhãn hiệu “Dalop”; mẫu nhãn hiệu “bánh tráng gạo mè” và mẫu nhãn hiệu “bánh tráng gạo” theo quy định.

Công ty Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch do Bộ Khoa Học Công Nghệ - Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Chứng Nhận ngày 20/7/2029 cấp lại Chứng Nhận ngày 10/05/2023.

Sản phẩm của Công ty được xác thực thông tin từ Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia.

7. Việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết

Công ty TNHH Nhân Hòa có thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đúng quy định.

8. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử hoặc các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh

Tại thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Nhân Hòa có trang web riêng tại địa chỉ <https://banhtrangdalop.com/> đã thực hiện thông báo cho Bộ Công Thương theo quy định.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

Công ty TNHH Nhân Hòa thực hiện đầy đủ các quy định trong việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương như: Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Việc đảm bảo điều kiện chung về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, Việc thực hiện điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm, Về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận; hồ sơ theo dõi về sản phẩm, Việc thực hiện quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa; quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa, Việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử hoặc các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh.

IV. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Công ty TNHH Nhân Hoà tiếp tục duy trì thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trên đây là Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty TNHH Nhân Hoà.

Giao Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. /.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Công Thương;
- Vụ TT-KT, Tổng Cục QLTT;
- Công ty TNHH Nhân Hoà;
- Sở Công Thương;
- Lãnh đạo Cục;
- Website Cục;
- Lưu: VT, HSTT.



CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Tiến